



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ในการรับผิดชอบควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สั่งการ หรือนโยบายรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จำนวน ๘ งาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๕๙/๒๕๖๗ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ๕๗/๒๕๖๗

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบ ลดขั้นตอน การปฏิบัติราชการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน ท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หมวด ๑๑ ข้อ ๒๔๐ วรรคสอง (๒) , ๒๔๑ และ ๒๔๒ จึงมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ราย นางสาวศุภจิรัตน์ โสภณ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ตำแหน่งเลขที่ ๑๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เมื่อมอบอำนาจให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการของ ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว และให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้ โดยให้รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล สรุปลผลการปฏิบัติราชการและรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง รายละเอียดตามบัญชีการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

ที่	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑	นางสาวศุภิรินทร์ โสภณ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าตึง	๑) พระราชบัญญัติสภาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) ๒) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และแก้ไข เพิ่มเติมฯ	- มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ สำนักปลัด ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่นายองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าตึงสั่งการหรือมอบหมายหรือราชการส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นและจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ อื่นๆ ตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ รายละเอียดการมอบ อำนาจ จำนวน ๘ งาน ดังนี้ ๑) งานบริหารงานทั่วไป ๒) งานอำนวยความสะดวก ๓) งานนิติการ/๔) งานการพาณิชย์ ๕) งานสวัสดิการสังคม ๖) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗) งานส่งเสริมการเกษตร ๘) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว	การมอบอำนาจ ดังกล่าวมีข้อยกเว้น งานบริหารงานบุคคล การอนุมัติฎีกา การ เบิกจ่ายงบประมาณ งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

(ลงชื่อ) 
(นายทัต รังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง